



ที่ รอ ๐๐๒๓.๖/ว ๑๙/๙๑

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนเทวาริบาล รอ. ๔๕๐๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ ๐๐๒๓.๖/ว ๒๘๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๓๙๐
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหน้าเสียน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ออกเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและกำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในกลุ่มเป้าหมายแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร้านอาหาร ตลาด และโรงแรมในเขตเทศบาล โดยขอความ
ร่วมมือจังหวัดแจ้งแนวทางการดำเนินการระยะแรก เวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)
รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้ตรวจสอบพบว่า การดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคาร โดยการซื้อบ่อดักไขมันสำเร็จรูปมีต้นทุนสูงเป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชน แต่ในหลายพื้นที่
พบว่า ประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการแนะนำให้มีการจัดทำบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารโดย
ใช้วัสดุที่สามารถหาได้ทั่วไปและมีต้นทุนต่ำมาดัดแปลงและมีประสิทธิภาพในการดักไขมันเช่นกัน จึงขอให้จังหวัด
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน และคลิปวิดีโอในการทำบ่อดักไขมันที่ดัดแปลงจากวัสดุทั่วไป
ต้นทุนต่ำ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ นำไปเป็นแบบอย่างและประชาสัมพันธ์หรือสนับสนุน
การจัดทำบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหน้าเสียน้ำเสียในระดับชุมชน
ไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ดจึงขอให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาติดตั้ง
บ่อดักไขมันในสถานศึกษาในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกแห่ง ตลาด และขอความร่วมมือร้านอาหาร โรงแรม
ให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการและรายงาน
ผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดขอให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ
โทร./โทรสาร ๐ ๔๓๕๑ ๖๐๖๔

- ๕ เม.ย. ๒๕๖๖

6022

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
เลขรับที่ ๕ - 6022
ลงวันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๖
วล

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๓๙๐



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนนครราชสีมา เขตดงเหล็ก กทม. ๑๐๓๐๐
เลขที่รับ 2241

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 5 เม.ย. 2566

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๕๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จำนวน ๑ ชุด

กลุ่มงานบริการสาธารณสุขเมืองถิ่นและประสานงานท้องถิ่น
เลขที่รับ 886
วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๖

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหน้าเสียด
โดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
และกำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมายแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ร้านอาหาร ตลาด และโรงแรมในเขตเทศบาล โดยขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งแนวทางการดำเนินการระยะแรก
เวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบแล้วพบว่า การดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยการซื้อบ่อดักไขมันสำเร็จรูปมีต้นทุนสูงเป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชน
แต่ในหลายพื้นที่พบว่า ประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการแนะนำให้มีการจัดทำบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคารโดยใช้วัสดุที่สามารถหาได้ทั่วไปและมีต้นทุนต่ำมาดัดแปลงและมีประสิทธิภาพในการ
ดักไขมันเช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหน้าเสียดในระดับชุมชนไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชน
จึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารที่ได้ดำเนินการแล้ว
ซึ่งประกอบด้วย แนวทางการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน และคลิปวิดีโอในการทำบ่อดักไขมันที่ดัดแปลง
จากวัสดุทั่วไปต้นทุนต่ำ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการ นำไปเป็นแบบอย่าง
และประชาสัมพันธ์หรือสนับสนุนการจัดทำบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



ตัวอย่างแนวทางการดำเนินการติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียครัวเรือน

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

ผู้ประสานงาน นายพีรวิทย์ พงศ์สุรชีวิน ๐๘๑-๔๐๓๕๖๘๓

๑๖๒๐